

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา

สังกัด สสอ.เมืองจันทบุรี ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ***โดยเรียงลำดับของระดับผลการประเมินมากไปหาน้อย***

ที่	ชื่อ-สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ ตำแหน่ง	ดี เด่น	ดีมาก	ด
1	นางสาวกชกร แม่นกระโทก	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
2	นางสาวมณีนรีรัตน์ วารนิช	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
3	นายอาสา สิทธิเวช	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส*	✓		
4	นายทศสยุ วะสินโน	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส*	✓		
5	นางชินอรส เหลืองเลิศวันชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
6	นางสาวเยาวลักษณ์ ประภาโส	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
7	นางสาวยุทธพร เสือเผ่า	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
8	นายพิสุทธิ สุรสังข์	ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	✓		
9	นางนิตยา เจริญวนันท์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
10	นางประไพ นาคแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
11	นายพิพัฒน์ เหลืองเลิศวันชัย	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ชำนาญงาน	✓		
12	นายณัฐพงศ์ บัวแก้ว	ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	✓		
13	นางสาวนาฏยา เขาวนะพงษ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
14	นางสาวฐานิญา สมตระกูล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
15	นางสาวสุพัตรา คำแบน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
16	นายชนาธินาค ฉายศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
17	นางศิริวรรณ ไทยกุล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
18	นางศิริดา วงษ์ระกา	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
19	นางสาวนฤมล ทองภักดี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
20	นางจงจิตต์ ทานงาม	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
21	นายสุรชัย เพ็ชรกุล	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		

22	นางลักขมี เวชกรรม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
23	นายดำรงค์ คงศิลป์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
24	นางสุรดา โสมภีร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
25	นายวรกิจ สมบูรณ์รัตน์ชาติ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
26	นางธัชชา ทวยจัด	ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	✓		
27	นางสาวจุลมนี ริมศิริ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
28	นางสาวสุจิตรา ประยูรยวง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
29	นางศศิธร ภูมิผล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
30	นายประเดิม อุดมญาติ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
31	นางสาวอุษณีย์ สานนท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
32	นางสาวนิตยจิรา เล็กวัฒน์นะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
33	นางสาวพัชรินทร์ ปฏิสังข์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	✓		
34	นางสาวรวิษฐา ทับทิมใส	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
35	นางสาวศรีวรรณ ทองศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
36	นายนิพนธ์ ลำกุล	ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	✓		
37	นายรัชตพล พัฒนรังสรรค์	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	ชำนาญงาน	✓		
38	นางเปรมปรี เงินมูล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
39	นางใจทิพย์ พร้อมดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
40	นางสาวสุธิดา ละม้ายศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	✓		
41	นายอานนท์ ขวนเขย	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
42	นายจารึก อุทัยเสวก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
43	นางสาวรุ่งฤทัย แซ่ด่าน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	✓		
44	นายศราวุธ เกริกฤทธิวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
45	นางดวงมณี จันทร์ศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
46	นางสาวนิตา กองจินดา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
47	นางนุชนาท โรจนธรรม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
48	นางสมพิศ อยู่เกษม	ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	✓		

49	นางสาวหฤทัย คุ่มสว่าง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
50	นางสาวศศิลักษณ์ สุขจิตต์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
51	นางสาวพุทธิพร พงศ์นันทกุลกิจ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
52	นางสาวภูรีนุช เจริญสรรพ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
53	นางสุวิมล ทางเรือ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
54	นางสาวรัฐสิริ บุรขจรกุล	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	✓		
55	นางสุนันทา เสมิ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
56	นางเสาวศา คล้ามณี	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส*	✓		
57	นายพิธาน สีเข้ม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
58	นางนัทธมน วัฒนา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
59	นางสาวลลิตภัทร สุวรรณทิदार	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส*	✓		
60	นางเข็มจิรา นองเนื่อง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	✓		
61	นายปิยวิทย์ ชันวิเศษ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	✓		
62	นางสาวอรัชญา คำดีบุญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน		✓	
63	นางศุภัชญา สุขใส	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		✓	
64	นางสาวธวัลรัตน์ ข้าเอนก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		✓	
65	นายประจัน ตั้งมัน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน		✓	
66	นางสาวสุนิสา ศรีทยาชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ		✓	
67	นายสรยุทธ พานพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน			✓
68	นางจันทรา กิมศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ			✓
69	นางจงนี สิงห์ธรรม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ			✓